

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử, xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn; này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo và ước chi tiệc Thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin....

LỜI TIỄN TUNG THƯỜNG NIÊN VI

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mẫu nhiệm Vượt Qua.

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hôn hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và Bánh Thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con; xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này hầu đáng được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

BÀI ĐỌC I (Ed 33, 7-9)

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

Đức Chúa phán như sau : “Phần người, hỡi con người, Ta đã đặt người làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Người sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng : ‘Hỡi tên gian ác, chắc chắn người phải chết’, mà người không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi người đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu người đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó ; còn người, người sẽ cứu được mạng sống mình.”

Đó là lời Chúa

ĐÁP CA (Tv 95, 1+2, 6+7a, 7b-9)

Đáp: Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !

Người phán : Các người chớ cứng lòng.

1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
2. Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
3. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !
Người phán : “Các người chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các người đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta là.

BÀI ĐỌC II (Rm 13, 8-10)

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái ; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lễ Luật. Thật thế, các điều răn như : Người không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này : Người phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại ; yêu thương là chu toàn Lễ Luật vậy.

Đó là lời Chúa

PHÚC ÂM (Mt 18, 15-20)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

“Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

“Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh Chị em thân mến / nương nhờ vào sức mạnh của Đức Kitô / là Đấng luôn ở cùng với chúng ta / cộng đoàn cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

+ **CD:** Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều mong ước.

1. Lạy Chúa, chúng con là những con người mỏng dòn yếu đuối / xin hãy lấy khỏi chúng con tâm tính thích phán xét, thị phi người khác /. Nhờ những lời chỉ dẫn, động viên được đâm rễ trong tình Cha / và sự tha thứ / mà chúng con biết nuôi dưỡng mỗi tình hiệp nhất một ngày một hơn.
2. Lạy Chúa, xin khắc sâu vào tâm khảm chúng con rằng / mọi sinh linh đều là ân phúc từ Chúa / và xin ơn thúc đẩy chúng con cùng hành động / hầu hướng đến một môi trường thế giới tươi đẹp hơn.
3. Lạy Chúa, xin hãy dùng cuộc khổ nạn của Con Chúa / mà xoa dịu bao vết thương tâm hồn rạn nứt bởi khổ đau và cô độc / cùng thêm sức đỡ nâng / và dẫn dắt họ đến gặp gỡ với các mối liên kết tốt đẹp hơn.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

Chủ tế: Lạy Cha là nguồn mạch ban phát sự sống / noi gương Chúa Ki-tô Con Một Cha / ước gì chúng con trở thành chứng nhân giữa đời / về sự giàu có của tình thần hi sinh phục vụ / với trọn cả con tim của mình.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 年間第23主日 A年

"Thầy lại bảo các con, ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".
(Mattheu 18.20)



Tranh : “Bữa tối tại Emmau”
Tác giả : Rembrandt (1606–1669)

Tháng bảo vệ mọi sự sống (từ 1/9 tới 4/10)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A
10.9.2023